

# กรมควบคุมโรค แนะนำวิธี “ส่อง-ใส่-แช่ อย่างปลอดภัย” ลดความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



กรมควบคุมโรคห่วงใย ขอแนะนำประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ให้ยึดหลัก “ส่อง-ใส่-แช่ อย่างปลอดภัย” ลดความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยการ ส่อง ผืน แผล ตุ่ม หนอง ของคู่นอนก่อนทุกครั้ง ใส่ ถุงยางอนามัย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ กับทุกคน ทุกช่องทาง และ แช่ อย่างปลอดภัย มั่นใจว่าตัวเองและคู่อื่นๆ ไม่มีเชื้อ หากเคยมีความเสี่ยง หมั่นตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส อย่างสม่ำเสมอ

วันนี้ (12 เมษายน 2567) นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส ที่พบอัตราป่วยในปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจากปี 2561 (จากอัตราป่วย 11 เพิ่มเป็น 28.1 ต่อประชากรแสนคน) และเพิ่มขึ้น 3 เท่าในกลุ่มเยาวชน (จากอัตราป่วย 27.9 เพิ่มเป็น 91.2 ต่อประชากรแสนคน) ซึ่งอัตราป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย และมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 5 - 9 เท่า

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังมีอีกหลายโรค หลายลักษณะอาการ ได้แก่ แผล (ซิฟิลิส แผลริมอ่อน ริมฝีปากเปื่อย) ฝี (กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองหรือฝีมะม่วง) หนอง (หนองใน หนองในเทียม) และอื่นๆ (หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก พยาธิช่องคลอด โลม) และบางครั้งอาจคิดได้จากการสัมผัสแนบชิด จึงขอแนะนำทุกคน ส่อง โดยหมั่นสังเกตตัวเองและคู่นอนก่อนมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ว่าไม่มี ผื่น แผล ตุ่ม หนอง และที่สำคัญ คือ ใส่ ถุงยางอนามัย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ กับทุกคน ทุกช่องทาง เพื่อป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รวมถึงป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ในคราวเดียว และเพื่อความ แช่ อย่างปลอดภัย ไร้กังวล หากเคยมีความเสี่ยง แนะนำให้ตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิส อย่างสม่ำเสมอ เพราะทั้ง 2 โรคนี้ ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ จะทราบว่ามีเชื้อก็ต่อเมื่อตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถรับถุงยางอนามัย ฟรี ที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐ และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ หรือจดจองสิทธิรับถุงยางอนามัยและชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ฟรี ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปรับได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เช่น คลินิก ร้านขายยา รพ.สต. รพ. เป็นต้น นอกจากนี้ คนไทยทุกคนมีสิทธิตรวจเอชไอวี ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ส่วนซิฟิลิส สามารถตรวจได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

เน้นย้ำ หากมีความเสี่ยง เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยแตก หลุด รั่ว ขณะมีเพศสัมพันธ์ แนะนำให้รีบพบแพทย์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากผลพบว่าติดเชื้อควรเข้ารับการรักษาทันที เนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รักษาได้ หายขาด แต่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้หากมีความเสี่ยงเช่นเดิม เพื่อให้มีรักอย่างปลอดภัย จึงแนะนำให้ทุกคนยึดหลัก “ส่อง-ใส่-แช่ อย่างปลอดภัย” ป้องกันไว้ ไร้กังวล ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

\*\*\*\*\*



# NEWS & UPDATE BY DAS

ฉบับที่ 025  
เมษายน 2567

**ข่าว "ส่อง ใส่ แซ่บ" ต้อนรับหน้าร้อน ก่อนไปเจอเรอว์ ถ้าไม่ป้องกัน เสี่ยงโรคอะไรบ้าง?**

หน้าร้อนนี้ ขอบยิบประเด็น Hot Hot ที่สายแซ่บไม่ควรพลาด แต่จะอย่างไรให้แซ่บได้อย่างปลอดภัย ไร้โรค ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติ และเป็นเรื่องปกติ แต่บางทีเราอาจจะหลงลืมว่าความเสี่ยงของโรคอาจจะมาจากความสุขครั้งนั้นก็ได้อ เพื่อให้รักปลอดภัย ขอแนะนำคริคดี ๆ "ส่อง ใส่ แซ่บ" ทำตามกันได้เลยนะ

**ส่อง** ผื่น แผล ตุ่มหนอง ของคุณนอนก่อนทุกครั้ง

**ใส่** ถุงยางอนามัย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกช่องทาง

**แซ่บ** รักอย่างปลอดภัย มั่นใจว่าตัวเองและคู่อีกฝ่ายไม่มีเชื้อ หากเคยมีความเสี่ยงหมั่นตรวจคัดกรองหาการติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เช่น เอชไอวี ซิฟิลิส เป็นต้น

### 5 อาการ เสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- เจ็บเสียวท่อน้อย/เจ็บเวลาบี SEX
- เจ็บ คัน อวัยวะเพศ เวลาปัสสาวะ
- ขาหนีบบวม หรือเป็นฝี
- มีผื่น ตุ่ม แผลที่อวัยวะเพศ
- ตกขาวผิดปกติ เช่น มีกลิ่น/เปลี่ยนสี

หากมีอาการให้รีบหาหมอกันที "รักษาได้ หายขาด" (แต่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำหากเสี่ยงเช่นเดิม)

### โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีอะไรบ้าง?

- ✔ **แผล** ได้แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริ่มอวัยวะเพศ
- ✔ **ฝี** ได้แก่ กามโรคของต่อม และท่อน้ำเหลือง หรือ ฝีมะม่วง
- ✔ **หนอง** ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม
- ✔ **อื่น ๆ** ได้แก่ หนององุ่นไก่ หนองข้าวสุก พยาธิช่องคลอด โลน

### รู้หรือไม่ว่า?

**HIV ไวรัสตับอักเสบบี และ ซี** สามารถติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย แนะนำใส่ถุงยางทุกครั้ง ปลอดภัยกับทุกคน **ถุง โถง กอด จูบ ลูบ คล้ำ** ก็เสี่ยงติดโรคได้เช่นกัน เช่น ซิฟิลิส ฝิดาขาวร หนองใน เป็นต้น

f กองโรคติดต่อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

☎ 02-590-3289

☎ สายด่วน 1422

จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 53 view

วันที่ประกาศข่าว : 12 เมษายน 2567 เวลา 12:23 น.

## สพข. เตือนภัย “กลอลาเจน” ยาเสพติดชื่อใหม่ส่วนผสมจากยาเสพติดหลายชนิด

กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบขช.) เตือนภัย “กลอลาเจน” ยาเสพติดชื่อใหม่ ส่วนผสมจากยาเสพติดหลายชนิด ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในหลายรูปแบบ และนำไปสู่การก่อเหตุร้ายแรง เช่น การก่อเหตุฆาตกรรม บุตรหลาน หากพบพฤติกรรมเสี่ยงต้องรีบพุดคุย แก้ไขก่อนเกิดการสูญเสีย

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขบวนการค้ายาเสพติด มักจะคิดค้นวิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ วิธีการที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน คือการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ต่างจากเดิม โดยการนำสารเสพติดบรรจุลงไปในซองเครื่องดื่มต่างๆ รวมไปถึงการตั้งชื่อเรียกใหม่ที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่ม ในขณะที่พบการลักลอบจำหน่ายสารเสพติดชนิดใหม่ในชื่อ คือ “กลอลาเจน” เป็นสารเสพติดที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดผสมขึ้นมาเอง มีส่วนประกอบของยาเสพติดหลายชนิด เช่น เมทแอมเฟตามีน เคตามีน หรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทฯลฯ มาผสมกันแล้วนำมาบรรจุลงในซองและจำหน่ายตามช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ โดยนำมาซุกกับน้ำร้อนหรือผสมกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในหลายรูปแบบ ทั้งกระตุ้นประสาท หลอนประสาท กล่อมประสาทและกดประสาท แล้วแต่ที่ผู้ค้าผสมสารชนิดใดเป็นหลัก ทำให้เคลิบเคลิ้ม สนุกสนาน ตื่นตัว คึกคัก กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น และมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะการใช้ยาเสพติดหลายชนิดรวมกัน หรือเสพในปริมาณมาก และเมื่อใช้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย อาจทำให้ระบบหัวใจล้มเหลวและถึงขั้นเสียชีวิตได้

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ขอย้ำเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมทดลองใช้ยาและสารเสพติดแปลกใหม่ให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองให้มาก โดยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้ค้าตั้งใจผสมสารชนิดใดลงไปบ้าง และพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีความอันตราย ส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพ รวมถึงเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงและอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ ขอฝากถึงกลุ่มผู้ปกครองควรหมั่นติดตามข่าวสารต่างๆ ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแส สังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหรือคนในครอบครัว หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้เงินในการส่งของทางออนไลน์มากผิดปกติ หรือพบสิ่งของที่เข้าข่ายต้องสงสัย ต้องรีบเข้าไปพุดคุยด้วยเหตุผลไม่ใช่ความรุนแรง บอกกล่าวถึงผลเสียต่อสุขภาพรวมถึงอันตรายที่จะตามมา โดยสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องยาและสารเสพติดได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.pmnidat.go.th](http://www.pmnidat.go.th) หรือเข้ารับการรักษาได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบขช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลรัฐผู้รักษาในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐผู้รักษาเชียงใหม่ โรงพยาบาลรัฐผู้รักษาแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลรัฐผู้รักษาขอนแก่น โรงพยาบาลรัฐผู้รักษาอุดรธานี โรงพยาบาลรัฐผู้รักษาสงขลา และโรงพยาบาลรัฐผู้รักษาปัตตานี หรือโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

\*\*\*\*\*

#กรมการแพทย์ #สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี #สบขช. #สุรา #สงกรานต์





## สบยช. เตือนประชาชนดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์แล้วขับขีรถยนต์อันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เตือนผู้ที่ต้องขับขีรถยนต์เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ควรดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างขับรถ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

นายแพทย์ไพโรจน์ สุริตวนวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากเดือนเมษายนของทุกปี ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ และยังมีเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาวที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาเพื่อกลับไปพักผ่อนกับครอบครัว และอาจมีการรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรค์ เมื่อดัดเครื่องดัดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้ผู้ดัดขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ เป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน บางรายบาดเจ็บ ร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิต การดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์ยังส่งผลต่ออวัยวะหลายส่วนภายในร่างกาย เช่น ส่งผลต่อสมอง ทำให้ความจำเสื่อม ความจำบกพร่อง การตัดสินใจและการใช้เหตุผลผิดพลาด ผลต่อระบบประสาทส่วนปลาย ชาตามปลายมือ ปลายเท้า และยังส่งผลต่อระบบหัวใจอีกด้วย เพราะเมื่อดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้การเต้นและการบีบตัวของหัวใจไม่ปกติ นอกจากนี้ยังส่งผลถึงระบบทางเดินอาหาร เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดโรคระเพาะอาหารอักเสบ เลือดออกในกระเพาะอาหาร หากมีเลือดออกมากอาจจะทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ผู้ที่ขับขียานพาหนะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควรตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และต้องระมัดระวังในการขับขี พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์ก่อนขับรถโดยเด็ดขาด เพราะการดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ดัดแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การทะเลาะวิวาท ทำร้ายผู้อื่น ฝากถึงผู้ที่ชื่นชอบการดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์ต้องมีความรับผิดชอบต่อบรรยากาศและสังคมให้มาก เพราะถ้าเมาแล้วขับขีอาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีความผิดที่ต้องรับโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นหากต้องขับขียานพาหนะ ไม่ควรดัดแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด เพื่อนหรือคนในครอบครัวควรหมั่นดูแลซึ่งกันและกัน ย้ำเตือนให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เมาไม่ขับ ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้หากประสบปัญหาเกี่ยวกับสุรา ยา และสารเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลจิตเวชในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชเชียงใหม่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชอุดรธานี โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา และโรงพยาบาลจิตเวชปัตตานี หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.pmnidat.go.th](http://www.pmnidat.go.th)

\*\*\*\*\*

#กรมการแพทย์ #สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี #สบยช. #สุรา #สงกรานต์

-ขอขอบคุณ- 12 เมษายน 2567



# ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ World Hepatitis Summit 2026 พร้อมประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนงานไวรัสตับอักเสบ มุ่ง กำจัดให้ได้ภายใน 6 ปี



นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์นิตติ เหนาดนุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงชีวันนที เลิศพิริยสุวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม World Hepatitis Summit 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2567 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส

ในวันที่ 11 เมษายน 2567 นายแพทย์ธงชัย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงาน World Hepatitis Summit 2026 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ และได้กล่าวว่า การคัดกรองและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ของประเทศไทยได้ถูกบรรจุเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ภายในปี 2573 พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป

World Hepatitis Summit 2024 เป็นการประชุมไวรัสตับอักเสบกครั้ง 4 โดยสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นประเทศเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมจาก 95 ประเทศทั่วโลกและได้มีการประกาศปฏิญญา โดยเรียกร้องให้มีการบูรณาการระบบสุขภาพ เร่งรัดการเข้าถึงการคัดกรองวินิจฉัย และดูแลรักษา และให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบ

สำหรับแนวคิดหลักการประชุมในครั้งนี้ คือ บูรณาการ เร่งรัด และกำจัด มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ด้านโรคไวรัสตับอักเสบบที่ประสบความสำเร็จ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย จากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเทศของตนเองต่อไป

นอกจากนี้ ผู้แทนกรมควบคุมโรคได้เข้าร่วมเวทีอภิปรายถึงปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย ช่องว่าง และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่องานโรคตับอักเสบบ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบให้ได้ภายในปี 2573 ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบที่ได้รับการรักษากว่า 20,000 คน

\*\*\*\*\*

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 12 เมษายน 2567







---

จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 52 view

วันที่ประกาศข่าว : 12 เมษายน 2567 เวลา 22:14 น.